

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng: Lê Thị Oanh

Kính thưa các đại biểu, khách quý!

Thưa các anh chị em đồng nghiệp toàn Hội đồng giáo dục!

Tôi xin phép được bắt đầu bằng từ ghép Hà Nội – Amsterdam, cái tên luôn được nhắc đến không chỉ người Việt Nam, mà cả thế giới với sự ngưỡng mộ và trù mến. Hà Nội – Amsterdam của chúng sở hữu lịch sử ra đời thật đặc biệt và hết sức nhân văn. Những con người của đất nước Hà Lan xa xôi đã mơ ước về một Việt Nam, về một Hà Nội tươi sáng sau chiến tranh. Trao tặng ngôi trường, họ đặt trọn niềm tin vào một hệ thống đào tạo những thế hệ con người tài năng và tâm huyết để dựng xây một Việt Nam thịnh vượng trong tương lai. Khát vọng vĩ đại đó đã trở thành sứ mệnh của nhà trường. Tạo dựng nên ngôi trường, chính quyền Hà Nội và người dân thủ đô đã nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về một chất lượng giáo dục hàng đầu của Việt Nam, một chất lượng giáo dục có thể sánh vai và tự hào với thế giới. Và như vậy, vận mệnh của Hà Nội – Amsterdam từ trong lịch sử ra đời đã luôn gắn liền với tương lai của Hà Nội.

Nhiều thế hệ nhà giáo Hà Nội – Amsterdam đã lao động cật lực trên nền tảng một ngôi trường đơn sơ trên phố Nam Cao khi xưa, đơn sơ tới mức nhiều trong số chúng ta khó hình dung ở thời điểm hiện tại, khi cả thầy trò phải trải ni-lông ngồi học trên nền đất vì chưa đủ bàn ghế. Thế nhưng, những nhà giáo của chúng ta đã họ đã lao động miệt mài và chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân. Họ miệt mài đến phát ngất trên bục giảng vì lo bồi dưỡng cho học sinh đi thi Quốc gia và Quốc tế! Họ là những nhà giáo luôn biết ước mơ và sáng tạo, sáng tạo không ngừng nghỉ để có thể tạo dựng nên danh tiếng của trường đi cùng tên tuổi những thế hệ học sinh tài năng và nổi danh, thành đạt như ngày hôm nay.

Lao động miệt mài, yêu thương trẻ, cống hiến hết mình, mẫu mực trong đạo đức và chuẩn mực trong hành vi, họ đã xây đắp nên danh tiếng của ngôi trường và những phẩm chất nhà giáo ưu tú đó đã trở thành truyền thống văn hóa Hà Nội – Amsterdam. Có thể có ý kiến cho rằng truyền thống và kinh nghiệm khó có thể áp dụng được trong điều kiện hiện nay, trong toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhưng không hoàn toàn như vậy, cách nghĩ đó ở nhiều khía cạnh sẽ đồng nghĩa với sự khước từ chúng ta thuộc về nền văn hóa của chính ngôi trường mình đang làm việc và cống hiến. Ở góc độ khác, truyền thống mang giá trị độc đáo mà nếu không có nó thì chúng ta sẽ mất đi những mối liên hệ kế thừa theo chiều dọc của thời gian. Nhờ truyền thống chúng ta tiếp thu kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy, kinh nghiệm về cách xử thế, thậm chí cung cách cảm thụ và tư duy của nhiều thế hệ nhà giáo mẫu mực. Truyền thống mang ý nghĩa quan trọng trong giáo dục vì nó khiến chúng ta phải luôn suy nghĩ về trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và trách

nhiệm đối với số phận của ngôi trường hiện tại. Kế thừa và phát huy truyền thống luôn là cặp phạm trù đa nghĩa, nó càng trở nên quan trọng hơn trong giáo dục.

Giáo dục là sự nghiệp của chúng ta và đó là lý do chúng ta đang có mặt tại đây ngày hôm nay không phải trong hội nghị, cũng không phải hội thảo và lại càng không giống một cuộc họp HĐGD thường kỳ. Trong không gian đầm ấm tình đồng nghiệp và hết sức cởi mở, chúng ta sẽ đàm đạo cùng nhau về **những giá trị cốt lõi của nhà giáo Hà Nội-Amsterdam**, mẫu hình được coi là nguồn năng lượng sáng tạo, là chủ thể quyết định vận mệnh tương lai Hà Nội – Amsterdam của chúng ta.

Mong cho mọi cá nhân chúng ta hãy đón nhận mọi luồng ý kiến rộng mở từ trong cõi lòng, nhân ái trong từng cách tư duy, lời nói để chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào những giai đoạn tiếp theo trên hành trình tới tương lai. Hy vọng rằng, việc củng cố và gia tăng những phẩm chất, kỹ năng cần thiết, phù hợp với thời đại của nhà giáo Hà Nội – Amsterdam mới, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn để thỏa mãn ước mơ và khát vọng của Hà Nội về sự thịnh vượng, về nguồn nhân lực trí tuệ, sáng tạo và nhân văn cho tương lai.

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng: Lê Thị Oanh

Kính thưa các đại biểu, khách quý!

Thưa các anh, chị em đồng nghiệp toàn Hội đồng giáo dục!

Không giống nhịp sống thường nhật, chúng ta vừa cùng bên nhau cả một ngày dài, không bâng, không phẫn, không học trò, không phải hội nghị, cũng không phải hội thảo và lại càng không phải cuộc họp HĐGD. Pha một chút khám phá, một chút truyền hình, một chút tranh cãi, một chút kể chuyện và một chút văn hóa, nghệ thuật chúng ta vừa đàm đạo cùng nhau cởi mở, chân tình và đầy trách nhiệm: Trách nhiệm của một nhà giáo với bản thân mỗi chúng ta, với đồng nghiệp và với tương lai của ngôi trường Hà Nội – Amsterdam. Tiếp thu truyền thống, thụ hưởng những danh tiếng và điều kiện vật chất sẵn có, chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ ưu việt của đội ngũ cả về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và những ưu thế của ngôi trường hiện tại mà không ngôi trường nào ở Việt Nam có được. Chúng ta đã cùng thống nhất **tiếp thu chọn lọc những giá trị cốt lõi đã được thiết lập từ trong lịch sử và làm cho những giá trị đó bừng sáng hơn bằng gia tăng những phẩm chất mới phù hợp hơn với thời đại của một mẫu hình nhà giáo Hà Nội-Amsterdam.**

Mỗi cá nhân chúng ta đã rộng mở nỗi lòng và suy nghĩ, đã đón nhận mọi luồng ý kiến với tâm trí rộng mở, đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại đâu đó vẫn còn trong mỗi cá nhân, trong đồng nghiệp. Chúng ta rất đỗi tự hào được kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống mà các thế hệ nhà giáo đi trước đã tạo dựng. Chúng ta đang cùng tự tin bước vào tương lai với niềm hân hoan và hứng khởi. Những giai đoạn tiếp theo trên hành trình tới tương lai sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức và sẽ có không ít những cám dỗ đời thường. Cuộc tranh đấu giữa ham muốn và thực lực, giữa toan tính mưu cầu và sự níu kéo của lương tâm để mỗi nhà giáo chúng ta sẽ không sa ngã mà đánh mất lương tri của người làm thầy giáo có thể sẽ cam go. Nhưng trong khó khăn, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cơ hội, từ những bất đồng, chúng ta sẽ tìm ra sự hòa hợp, từ những cám dỗ chúng ta sẽ khẳng định được phẩm giá của người làm nghề giáo. Chúng ta sẽ luôn tự tin với những phẩm chất nhà giáo vượt trội mà chúng ta đang có. Và quan trọng hơn tất cả là trong trái tim mỗi chúng ta luôn có **ngọn lửa Hà Nội –Amsterdam và tình thân đồng nghiệp** dẫn đường, chỉ cho chúng ta những ranh giới không được vi phạm của đạo đức làm nghề. Những năm tháng tới đây sẽ vô cùng khắc nghiệt, nhưng ai bảo nhà giáo chúng ta sẽ không giàu có? Chúng ta sẽ giàu có về vật chất và tinh thần, chúng ta sẽ bền chí cùng nhau để nắm giữ tương lai, cùng nhau giữ vững cam kết cho Hà Nội – Amsterdam của chúng ta tươi đẹp hơn.

Với tinh thần luôn sẵn sàng tự làm mới bản thân, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để phát triển Hà Nội – Amsterdam chất lượng và thịnh vượng như ước vọng xưa và nay của người dân thủ đô Hà Nội. Chúng ta sẽ minh chứng chất lượng và sản phẩm giáo dục bằng chính năng lực và sức lao động bền bỉ của mỗi cá nhân, chúng ta sẽ cung cấp cho Hà Nội và đất nước những nguồn nhân lực trí tuệ, đạo đức, sáng tạo và nhân văn. Để tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn, thỏa mãn ước mơ và khát vọng của Hà Nội, mỗi chúng ta sẽ phải luôn ghi nhớ những quy tắc cơ bản của ngày hôm nay chúng ta đã cùng thiết lập và cam kết, đó là:

- Hãy học cách chịu áp lực thay đổi: Mỗi cá nhân sẽ phải tự trau dồi đạo đức nhà giáo và kỹ năng nghề nghiệp thay vì tìm cách xây rào cản.
- Hãy lao động bền bỉ và sáng tạo: Chúng ta sẽ học cách làm những việc “phi thường” để có thể nhanh chóng chiếm lĩnh lợi thế, tận dụng tối đa các cơ hội để đi xa hơn, vươn ra với thế giới nhanh hơn, rộng và sâu hơn.
- Hãy biết làm bằng được những việc “còn con” và “tỉ mẩn” trong mỗi giờ lên lớp để sản phẩm giáo dục của chúng ta, những lớp học trò mới, những con người của thế giới hội nhập có đủ năng lực và đạo đức thực hiện những sứ mệnh vĩ đại của đất nước trong tương lai.
- Hãy cởi mở và thật tâm, hãy cộng tác và chia sẻ để có thể cùng nhau tạo ra những giá trị lớn: Mở rộng mối quan hệ và chân thành chỉ cho những người quản lý nhà trường thấy rõ những việc cần làm và phương thức để thúc đẩy thực hiện chúng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
- Hãy sống có lý tưởng và hãy trở thành những con người lý tưởng trong từng cử chỉ, hành vi cho các thế hệ học trò Hà Nội – Amsterdam.

Chúng ta trân trọng cảm ơn Ban tổ chức và Ban Tuyên giáo đã chuyển tải một cách đầy đủ và sáng tạo chủ trương của Đảng Ủy, chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc “nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Lời cảm ơn chân thành tới các tham luận của các chi bộ vì đã đưa cả HĐGD chúng ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của nghề giáo, từ cảm phục sự mực thước của các thế hệ nhà giáo cũ, sang ngưỡng mộ về tài năng sáng tạo của những nhà giáo hiện tại xen lẫn những ưu phiền suy ngẫm về đôi điều tồn tại, đến ước ao, khát vọng về mẫu hình nhà giáo Hà Nội – Amsterdam trong tương lai.

Lời cảm ơn thật đặc biệt xin gửi tới Bí thư chi bộ Văn-Xã Hội, người MC đã tài tình phá vỡ mọi rào cản, cách ngăn để toàn Hội đồng giáo dục chúng ta được nói thẳng, nói thật lòng nhưng tựu chung ý chí và âm áp trong tình thân đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tâm của toàn Hội đồng giáo dục! Mong cho chúng ta thật khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn nhiệt huyết để khai mở những thành công mới./.

